

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยการโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทย่อย การเลิกบริษัทย่อย และการเพิ่มทุนบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ระหว่างบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม ในประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท Premier Football International Pte. Ltd. (“PFI”) ให้แก่บริษัท Warrix Holding Pte. Ltd. (“WRH”) โดย PFI ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เครื่องแต่งกาย สินค้าฟุตบอล อาทิเช่น เสื้อแข่งฟุตบอลทีมชาติและทีมสโมสร ให้บริการออกแบบ รีดชื้อ เบอร์ และตราสัญลักษณ์ต่างๆ บนเสื้อ รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา และสินค้าที่ระลึกสำหรับกีฬาฟุตบอล เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่ WRH ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย WRH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งปัจจุบัน WRH ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น เพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ

การโอนกิจการทั้งหมดของ PFI ให้แก่ WRH เพื่อเป็นการลดธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน และบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ PFI จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีให้ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป ทั้งนี้ เมื่อการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือหากมีความคืบหน้าเป็น ประการอื่นใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

2. อนุมัติการเพิ่มทุนบริษัทย่อย Warrix Holding Pte. Ltd. (“WRH”) จำนวน 1,540,241 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบริษัทฯ จ่ายชำระค่าหุ้นเป็นเงิน จำนวน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินลงทุน จำนวน 540,241 ดอลลาร์สิงคโปร์

หน่วย: ดอลลาร์สิงคโปร์

บริษัท	ทุนจดทะเบียน ก่อนปรับโครงสร้าง	ทุนจดทะเบียน หลังปรับโครงสร้าง	ทุนจดทะเบียน หลังการเพิ่มทุน
WRH	1,862,789	2,862,789	4,403,030
PFI	1,000,000	-	-

แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และขยายธุรกิจ在不同ประเทศ

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และการโอนกิจการระหว่างบริษัทย่อยในครั้งนี้อยู่เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังนั้นการปรับโครงสร้างดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทำการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการการก้ำตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ถือเป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- *วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล* -

(นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ

ก่อนปรับโครงสร้าง



หลังปรับโครงสร้าง

